



Chơi Xổ số Chứng mực

Vietnamese | Tiếng Việt

lotterywest.wa.gov.au

Có hiệu lực từ 1 ngày 6 tháng 5 năm 2024



Sơ lược về Lotterywest

Chúng tôi hiện diện nhằm giúp làm cho một tiểu bang vốn đã tuyệt vời, sẽ tuyệt vời hơn nữa.

Mỗi ngày Lotterywest mang đến cho người dân Tây Úc cơ hội ấp ủ ước mơ khi họ chơi những trò chơi xổ số khác nhau. Ngoài việc bán các trò chơi xổ số và trao hàng triệu giải thưởng cho những người trúng số, chúng tôi còn là công ty duy nhất ở Úc với tư cách là dịch vụ xổ số duy nhất hỗ trợ trực tiếp cộng đồng thông qua các khoản tài trợ của chúng tôi.

Mỗi khi chơi trò chơi Lotterywest, quý khách giúp hỗ trợ hàng nghìn khoản tài trợ cho các tổ chức vô vị lợi và chính quyền địa phương, cũng như các lĩnh vực y tế, thể thao và nghệ thuật thông qua nguồn tài trợ pháp định của chúng tôi.

Lotterywest vinh hạnh đã hỗ trợ cộng đồng trong hơn 85 năm và vẫn cam kết với tầm nhìn của chúng tôi là cùng nhau xây dựng tiểu bang Tây Úc tốt đẹp hơn.

Chơi Xổ số Chừng mực

gamblinghelponline.org.au 1800 858 858

Chơi Xổ số Chùng mực

Lotterywest khuyến khích quý khách luôn chơi xổ số chùng mực. Mục đích chính của chúng tôi là hỗ trợ cộng đồng WA từ số tiền chúng tôi thu được thông qua xổ số của chúng tôi.

Chúng tôi quan tâm đến người chơi xổ số và cộng đồng rộng lớn hơn. Không ai có lợi khi người chơi xổ số bị tác hại vì cờ bạc - đó là lý do chúng tôi cam kết ngăn chặn điều đó.

Chúng tôi đã đạt được cấp chứng nhận cao nhất theo Tiêu chuẩn Cờ bạc Chùng mực của Hiệp hội Xổ số Thế giới và tiếp tục cung cấp cho người chơi xổ số thông tin khuyến khích chơi xổ số chùng mực.

Hợp tác với các tiệm của chúng tôi, chúng tôi mong muốn cung ứng các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ và thông tin để chơi xổ số chùng mực.

Các trò chơi xổ số của chúng tôi

Lotterywest quảng cáo Saturday Lotto, Millionaire Medley, OZ Lotto, Powerball, Set for Life, Cash 3, Super6 và xổ số tức thì, bán dưới tên thương hiệu Scratch'n'Win.

Cơ may quý khách trúng số

Khi quý khách mua trò chơi xổ số để trúng số, điều quan trọng là quý khách phải biết về cơ hội trúng số của mình và hiểu rằng đây là những trò chơi thuần túy may rủi. Cơ may quý khách trúng số phụ thuộc trò chơi quý khách chơi và số lượng trò chơi hoặc loại vé quý khách mua.

Dưới đây là cơ may trúng số trong bất kỳ xổ số Saturday Lotto, Millionaire Medley, OZ Lotto, Powerball, Set for Life, Cash 3 và Super66:

Trò chơi	Ngày Xổ số	Cơ hội trúng giải độc đắc
Saturday Lotto	Thứ Bảy	1 trong 8.145.060
Millionaire Medley	Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu	1 trong 8.145.060
OZ Lotto	Thứ Ba	1 trong 62.891.499
Powerball	Thứ Năm	1 trong 134.490.400
Set for Life	Mỗi ngày	1 trong 38.320.568
Cash 3	Mỗi ngày	1 trong 1.000
Super66	Thứ Bảy	1 trong 1.000.000

Mỗi trò chơi Scratch'n'Win có cơ cấu giải thưởng riêng. Muốn biết thông tin về tỷ lệ trúng số, vui lòng xem mặt sau vé, hỏi tại tiệm hoặc truy cập trang mạng Lotterywest.

Độ tuổi để được chơi xổ số

Quý khách phải từ 16 tuổi trở lên mới được mua tất cả các trò chơi của Lotterywest. Bán vé số cho bất kỳ người nào dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật và bị phạt nặng.

Đừng để trẻ em tham gia các trò chơi Lotterywest vì điều này khiến trẻ có nguy cơ bị tổn hại do cờ bạc ngay bây giờ và trong tương lai. Ví dụ: đừng nhờ trẻ giúp quý khách chọn số Lotto hoặc cạo vé số Scratch'n'Win.

Các dấu hiệu cảnh báo tác hại do cờ bạc

Có một số dấu hiệu có thể cho thấy quý khách hoặc một người nào đó quý khách biết đã hoặc đang bị cờ bạc tác hại.

Hãy nghĩ xem trong 12 tháng qua:

1. Quý khách có đặt cược hoặc chi tiêu nhiều hơn vào các sản phẩm xổ số so với mức quý khách có thể thực sự bị thua mà không có vấn đề gì?
2. Quý khách có cần phải cờ bạc bằng số tiền lớn hơn để có thể có được cảm giác phấn khích như trước hay không?
3. Sau khi cờ bạc, quý khách có quay lại vào một ngày khác để tìm cách gỡ lại số tiền đã bị thua hay không?
4. Quý khách đã từng vay tiền hoặc bán bất cứ thứ gì để cờ bạc hay không?
5. Quý khách có cảm thấy mình bị nghiện cờ bạc hay không?
6. Có người đã chỉ trích việc quý khách đặt cược hoặc nói với quý khách rằng quý khách nghiện cờ bạc, bất kể quý khách có nghĩ điều đó đúng hay không?
7. Quý khách có cảm thấy có lỗi về cách quý khách cờ bạc hoặc điều gì xảy ra khi quý khách cờ bạc hay không?
8. Việc quý khách cờ bạc có gây ra cho bản thân quý khách bất kỳ vấn đề sức khỏe nào không, bao gồm bị căng thẳng hoặc lo lắng?
9. Việc quý khách cờ bạc có gây ra bất kỳ vấn đề tài chính nào cho bản thân hoặc gia đình quý khách hay không?

Nếu câu trả lời là có cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, có thể đã đến lúc quý khách nên nhờ trợ giúp. Một cách khác là hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá ẩn danh trực tuyến mà quý khách có thể truy cập trên trang mạng của chúng tôi.

Quý khách có thể làm gì về chuyện này?

Quý khách có thể làm một số điều để tìm cách giảm bớt mức chi tiêu hoặc ngừng cờ bạc.

Quý khách có thể:

- Đặt số tiền chi tiêu hàng tuần và tuân theo.
- Lưu chi tiết tất cả các số tiền quý khách trúng số và bị thua.
- Tránh đến những nơi trước đây quý khách đã từng chơi cờ bạc và cảm thấy khó tự chủ.
- Tìm hiểu xem địa điểm đó có quy trình tự cấm cờ bạc hay không và yêu cầu cấm cờ bạc (tự cấm). Điều này thường áp dụng cho Sòng bạc hoặc tiệm TAB.
- Với tư cách thành viên Lotterywest, quý khách có thể cập nhật cài đặt tài khoản của mình để chọn khoảng thời gian tự loại khỏi chơi cờ bạc trực tuyến, ngoài ra quý khách có thể đặt giới hạn chi tiêu trực tuyến hàng tuần.
- Thay thế thời gian quý khách dành ra để chơi cờ bạc bằng thời gian dành ra thêm cho gia đình, chơi thể thao hoặc sinh hoạt với bạn bè.

Cần giúp đỡ?

Nếu cờ bạc không còn đem lại niềm vui cho mình, nếu quý khách cần lời khuyên về cách kiểm chế cờ bạc, hoặc muốn được giúp đỡ hoặc lời khuyên về những việc cần làm nếu quý khách lo lắng về người trong gia đình hoặc bạn bè, quý khách có thể gọi cho dịch vụ trợ giúp miễn phí 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Nói chuyện với ai đó

Quý khách có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp về Vấn đề Mê Cờ bạc (Problem Gambling Helpline) qua số điện thoại gọi miễn phí 1800 858 858 để được cung cấp thông tin và tư vấn. Tất cả các cuộc gọi đều được bảo mật nghiêm ngặt và nhân viên tư vấn có thể giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ và các tổ chức an sinh.

Tư vấn gặp trực tiếp

Quý khách cũng có thể thảo luận các vấn đề và mối bận tâm của mình trong môi trường an toàn, bảo mật và thông cảm tại Gambling Help WA.

Hỗ trợ về Vấn đề Cờ bạc WA là dịch vụ tư vấn miễn phí để quý khách có cơ hội nói chuyện với nhân viên tư vấn về cách thay đổi thói quen cờ bạc của mình. Các nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm của họ hiểu cách giúp người đang chịu tác hại do cờ bạc gây ra. Quý khách có thể gọi số 9325 6644 để đặt hẹn gặp nhân viên tư vấn của Gambling Help WA.

Tư vấn trực tuyến

Quý khách có thể truy cập thông tin, công cụ tự trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến, ngay lập tức với chuyên gia 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần bằng cách đăng nhập vào:

gamblinghelponline.org.au

Thông tin thêm

Tại trang mạng Lotterywest cũng có tài liệu này bằng một số ngôn ngữ:

lotterywest.wa.gov.au/play-responsibly

Muốn biết thêm?

lotterywest.wa.gov.au



RTL66_052022

The logo for Lotterywest, featuring the word "lotterywest" in a blue, lowercase, sans-serif font. Above the "y" in "west" is a stylized yellow and orange sunburst graphic.